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การประชุมเริ่มเวลา ๑๐.๐๑ นาฬิการองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่

สองขึ้นบัลลังกเ์ปิดประชุม เปิดโอกาสให้สมาชิก ฯปรึกษาหารือในที่ประชุม
ประมาณ ๑ ช่ัวโมงในเรื่องทีเ่กีย่วกับปัญหาในพื้นทีข่องสมาชิก ฯและการให้
ข้อคิด ข้อสังเกตในการดูแลปัญหาประเทศร่วมกันของสมาชิกฝ่ายนิติบัญญัติ
และฝ่ายบริหาร  
 จากนั้นที่ประชุมเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชุมการถามตอบกระทู้ถามสด 
กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๑ เรื่องพืชผลทางการเกษตรตกต่ําและสนิค้าอุปโภค 
บริโภคราคาแพง ถามโดยนายศุภชัย ศรหีล้า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรค
ประชาธิปัตย์ จังหวดัอุบลราชธานีว่า พืชผลทางการเกษตรตกต่ําเช่นมนั
สําปะหลงั กระเทยีม หอมแดง พริกสดและยางพารา สร้างความเดือดร้อนแก่
เกษตรกรที่เพาะปลกูจํานวนมาก ในขณะเดียวกันปรากฏว่าสินค้าอุปโภค 
บริโภคมีราคาสูงขึ้นมากด้วย สร้างความเดือดร้อนกับประชาชนโดยทั่วไป 
โดยเฉพาะคนยากจน รัฐบาลมีแนวทางแกไ้ขปัญหาอย่างไร 
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้รับ
มอบหมายจากนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ตอบว่า มาตรการของรัฐบาลใน
การดูแลสนิค้าเกษตรกรนั้น ความจริงแล้วกระทรวงพาณิชยม์ีมาตรการในการ
ช่วยเหลือเกษตรกรทีไ่ด้รับผลกระทบดา้นราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดเช่น
ผลผลิตของมันสําปะหลังจะเหน็ได้ว่าที่ผา่นมาเกษตรกรได้นําผลผลิตไปจํานําใน
โครงการของรัฐบาลได้ราคาดีพอสมควร โดยราคาหวัมันสดดําเนินการไปแล้ว 
๘๓,๐๐๐ ตันอยู่ที่กิโลกรัมละ ๒.๘๐ บาท ซึ่งขณะนี้เกษตรกรก็ได้นํามนั
สําปะหลงัเข้าโครงการของรัฐบาลเกินกว่า๘๓,๐๐๐ ตันแล้ว นอกจากนี้รฐับาล
ยังมีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรโดยมีมติเห็นชอบให้ขยายเวลา
การขึ้นทะเบียนของเกษตรกรไปจนถึงวันที ๓๑ มีนาคมนี้  รวมถึงให้มีการชะลอ 
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การขุดหัวมันปะหลัง ซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตรเองก็มี
มาตรการให้เกษตรกรกู้ยืมเงินโดยการใชห้ัวมันสําปะหลังทีม่ีอยู่เป็นหลักประกัน
ในวงประกนัไม่เกิน ๓๐ % ซึ่งกเ็ป็นอีกหนึ่งมาตรการสําหรับเกษตรที่ได้รับ
ผลกระทบ และขอเพิม่เติมในสว่นธกส.ก็จะมีการขยายเวลาการชําระหนี้ของ
เกษตรกรออกไปอกีจนถึงเดือนมิ.ย ๒๕๕๕ นี้ด้วย 

สําหรับด้านผลผลิตกระเทียมนัน้จะเห็นได้ว่าผลผลติของปี ๒๕๕๔ และ 
๒๕๕๕ นีไ้ด้มีเพิ่มขึ้นประมาณ ๕.๕ % ดังนั้นผลผลิตที่ออกสู่ตลาดที่เกษตรกร
ขายได้จึงตํ่ากว่าในปกี่อน ๆหรือปีที่ผ่านมาเนื่องจากการชะลอตัวของการที่
ผู้ประกอบการมีการประสานยนืยันการสัง่ซื้อลดลง นอกจากนีก้ระเทยีมที่นําเขา้
จากประเทศจีนกม็ีเพิ่มมากขึ้นด้วย ดังนั้นมาตรการในการดูแลของรัฐบาลก็ได้มี
อยู่หลายแนวทางไม่วา่จะเป็นในเรื่องการกาํหนดให้ผลผลิตกระเทียมเป็นสินค้า
ควบคุม และมาตรการห้ามย้ายกระเทียมที่นําเข้าจากต่างประเทศรวมถึงการ
ดูแลเรื่องสถานที่จัดเก็บกระเทยีมอยา่งเขม้งวด ซึ่งรฐับาลกไ็ด้ตามดูแลอย่าง
ใกล้ชิดในเรื่องของกระเทยีมทีจ่ะเคลื่อนยา้ยมาจากต่างประเทศ นอกจากนี้ทาง
คชก.(คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร)เองกไ็ด้มีมติ
เห็นชอบในการชดเชยดอกเบีย้เงินกู้ ๓ % ใหก้ับผูป้ระกอบการที่เขา้ร่วม
โครงการ เพื่อแก้ไขปญัหากระเทียมที่รัฐบาลได้รับซือ้กระเทียมจากเกษตรกรโดย
มีเป้าหมายอยู่ที๔่๘,๐๐๐ ตัน นอกจากนีย้ังได้ดําเนนิการประสานงานกบั
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมในการดาํเนินการกบัผู้ที่นําเขา้และ
ลักลอบกระเทยีมเข้ามาในประเทศด้วย 

ส่วนมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลกูหอมแดงนั้น รัฐบาลมีแนวทาง
ประสานในการเปิดตลาดส่งออกหอมแดงไปที่ประเทศเวียดนาม และลาวเพื่อใช้
ทําพันธุ์และมีการเชื่อมโยงการซือ้ขายกับประเทศอินโดนีเซียแลว้ โดยทางกรม
ส่งเสรมิการส่งออกจะได้ดําเนินการในส่วนนี้ และจะมีการประสานงานกับธกส.
เพื่อขอสินเชื่อโดยใชผ้ลผลิตเปน็หลักประกัน และกระจายผลผลิตหอมแดงไป
จําหน่ายในสถานที่ต่าง ๆ และคชก.เองกอ่นหน้านี้กไ็ด้มีมติใหอ้งค์การคลังสินค้า 
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รับซื้อหอมแดงในราคาที่ตลาดแหล่งผลิตหอมแดงที่จงัหวัดศรีษะเกษและ
ภาคเหนือด้วย 
ด้านนายณัฐวุฒิ ไสยเก้ือ รมช.เกษตรและสหกรณ์  ในฐานะกาํกับดูแล
หน่วยงานด้านยางพาราทั้งระบบได้ตอบในประเด็นกรณียางพาราตกต่ําลงกว่า 
๑๐๐ บาทต่อกิโลกรมัทําให้เกษตรกรไมพ่อใจออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกบัปัญหา 
ที่ผ่านมาวา่ รัฐบาลได้มีมติคณะรัฐมนตรีให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
เกษตรกรเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางพารา โดยมีหลักการคอืให้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.อนุมัติวงเงิน ๑๕,๐๐๐ ล้านบาท
เพื่อใหอ้งคก์ารสวนยางและสถาบันเกษตรกรกู้โดยไม่มีดอกเบีย้เพื่อรกัษา
เสถยีรภาพราคายางพารา ซึ่งการดําเนินการตามมาตรการนี้ สถาบันเกษตรกรที่
เคยผ่านโครงการรักษาเสถยีรภาพราคายางพารามาแล้วเมือ่คราวก่อนหรือที่
เรียกว่าโครงการ ๘ พันล้านบาทก็สามารถจะติดต่อประสานงานกับธกส.เพื่อ
ดําเนินการเรื่องสินเชื่อได้ทันที ส่วนสถาบนัเกษตรกรที่ยังไม่เคยได้เข้าร่วม
โครงการ ๘,๐๐๐ ลา้นบาทมาก่อนก็จะต้องผ่านคณะอนุกรรมการระดับจังหวัด
เพื่อพิจารณาคุณสมบัติก่อน ซึ่งขณะนี้ผ่านการพิจารณารวมแล้วทั้งสิ้น ๑๔๙ 
สถาบันและเกษตรกรบางแห่งก็สามารถดําเนินการขอสินเชื่อกับธกส.ได้เงินแล้ว
ที่ผ่านมา นอกจากนีร้ัฐบาลสามารถดําเนนิการรักษาเสถยีรภาพราคายางพารา
ได้แล้วบางแห่งเช่นทีอ่ําเภอจันดี จังหวัดนครศรีธรรมราช และที่อําเภอเบตง 
จังหวัดยะลา รวมทั้งสถาบันเกษตรกรอื่น ๆก็กําลังดําเนินการอย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกนั สําหรับในส่วนการดําเนินงานขององค์การสวนยางนั้นเนื่องจากว่า
เป็นองค์กรที่มีขั้นตอนของระบบราชการที่จะต้องประสานกับสํานักงานบริหาร
หนี้สาธารณะและเรือ่งรายละเอียดอื่น ๆมากในองค์กรนี้ อยา่งไรก็ตามคิดว่าจะ
สามารถชีแ้จงกับเกษตรกรไดว้่าภายในวนัที่ ๒๐ มนีาคมนี้วงเงิน ๑๐,๐๐๐ ล้าน
บาทที่องคก์ารสวนยางจะได้ทาํสินเชื่อกับธกส.ก็น่าจะมีผลในทางปฏบัติ และ
ทั้งหมดนี้คือมาตรการเฉพาะหน้าซึ่งมั่นใจว่าหลังจากที่มาตรดังกล่าวมผีลในทาง
ปฏิบัติครบถ้วนแล้วทั้งในส่วนขององค์การสวนยางและสถาบนัเกษตรกรก็จะ
สามารถทาํใหเ้สถยีรภาพราคายางพารามคีวามมั่นคงและราคาก็น่าจะสงูขึ้นกว่า 
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ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สําหรับมาตรการระยะยาวนั้นขณะนี้ได้มีการนําเรียนต่อ
รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว เพือ่ให้นําเสนอร่างพระราชบัญญัติการ
ยางฉบับทีเ่คยผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วนําเขา้สู่ที่ประชมุคณะรัฐมนตรี
อีกครั้งเพือ่ดําเนินการในขั้นตอนของฝ่ายนิติบัญญัติต่อไป 
นายศุภชัย ศรีหล้า ถามเพิม่เติมว่ามีวิธีการใดในการแก้ปัญหาสนิค้าราคาแพงซึ่ง
ทําให้ประชาชนต้องรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้นเปน็อย่างมากขณะนี ้
นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตอบว่าใน
ส่วนการดแูลสินค้านั้น รัฐบาลได้มีมาตรการโดยกระทรวงพาณชิย์ออกประกาศ
ราคาจําหน่ายปลกีและนําอาหารปรุงสําเร็จที่ประชาชนมีความนิยมในการ
บริโภคประมาณ ๑๐ รายการเช่นข้าวไขเ่จียว ข้าวราดแกง ก๋วยเต๋ียว และ
อาหารตามสั่งเป็นต้น และได้มกีารเพิม่ในส่วนของรา้นอาหารธงฟ้าราคา
ประหยัดของกระทรวงฯซึ่งมีเปา้หมายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ๑,๐๐๐ 
แห่งซึ่งในขณะนี้ก็ได้รับการคัดเลือกไปแลว้ประมาณ ๖๐๐ ราย สําหรับในส่วน
ของจังหวดัอื่น ๆซึ่งมีเป้าหมายอยู่ที่ ๗,๐๐๐ แห่งก็ได้รับคัดเลือกไปแลว้
ประมาณ ๔,๔๐๐ แห่งซึ่งรวมแล้วก็ประมาณ ๕,๐๐๐ แห่งในการที่จะขาย
อาหารปรงุสําเรจ็ในราคาประมาณ ๒๕ – ๓๐ บาทใหก้ับประชาชน และ
นอกจากนีท้ี่ผ่านมากระทรวงยังได้มีการจดัประชุมร่วมกับร้านอาหารที่อยู่ใน
อาคาร สํานักงาน ศูนย์อาหารในห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีกค้าส่งเพื่อทํา
ความเข้าใจและขอความร่วมมอื ซึ่งก็ได้มหี้างต่าง ๆให้ความร่วมมือมาก
พอสมควร เช่นห้างบิก๊ ซี ห้างแม็คโครและศูนย์อาหารในอาคารและสํานกังาน
หลาย ๆแห่งกไ็ด้ใหค้วามร่วมมือกันแล้ว นอกจากนี้ได้มีการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการ
พิเศษเพื่อแก้ไขปัญหาค่าครองชีพเร่งด่วนโดยจะมกีารติดตาม กํากับ ดูแลราคา
สินค้าที่จาํเป็นโดยเฉพาะอาหารปรุงสําเรจ็เพื่อที่จะเป็นหน่วยประสานบรูณาการ
ในส่วนของกระทรวงพาณิชย์กบัส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเช่นกรมสรรพากร 
กรมการปกครอง กรมอนามัยเป็นต้น ทั้งนี้เพื่อดูแลปัญหาดังกล่าวอย่างใกล้ชิด
ต่อไป 
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กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๒ เรื่องการดําเนินงานกองทุนพฒันาบทบาทสตรีแหง่ชาติ
และการดําเนินงานกองทุน SML ถามโดยนายขจิตร ชัยนิคม สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร พรรคเพื่อไทย จังหวัดอุดรธานี ถามรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (นายฐานสิร์ เทียนทอง) ซึ่งกระทู้นี้รัฐมนตรีติดภารกิจของ
กระทรวงซึ่งแจ้งมายังประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบแล้วจงึไม่สามารถตอบ
กระทู้ถามได้ 
กระทู้ถามสดเรื่องที่ ๓ เรื่องปญัหาหมอกควันและการเผาป่าในพื้นที่ภาคเหนือ 
ถามโดยนายธนิตพล ไชยนันทน ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตาก พรรค
ประชาธิปัตย์ ว่าปัญหาหมอกควันมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามยั การคมนาคม 
และการทอ่งเทีย่ว รวมทั้งเด็กนักเรียนไมส่ามารถเรยีนได้ตามปกติในพื้นที่ 
นอกจากนีค้นในพื้นทีเ่องก็พยายามแก้ไขปญัหานี้แต่ก็มีอุปสรรคในการ
ดําเนินการโดยไม่มกีารบูรณาการแก้ไขปัญหาจากส่วนกลางสูท่อ้งถิ่นจึงอยาก
ทราบว่ารฐับาลมีแนวทางดูแลอย่างไร  
นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ตอบกระทู้ถามว่า ท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายใหก้ระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขไปดูแลพื้นที่
ทั้งหมดทีเ่กิดปัญหาทางภาคเหนือไมว่่าจะเป็นที่จงัหวัดเชียงราย เชียงใหม่ 
ลําพูน ลําปาง แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ พะเยา รวมทั้งจังหวัดตากด้วย โดย
ยอมรับว่าปัญหาหมอกควันมเีกิดขึ้นทุกปี ซึ่งอย่างไรก็ตามนโยบายของรัฐบาล
ชุดนี้เองก็ให้ความสําคัญกับปัญหา โดยท่ีผา่นมาตนเองก็ได้เดินทางไปประชุม
ร่วมกับผู้วา่ราชการจงัหวัดทั้ง ๙ จังหวัดภาคเหนือทั้งหมด โดยประชุมกนัที่
จังหวัดเชยีงใหม่ซึง่กไ็ด้มีการแลกเปลีย่นความคิดเหน็กับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 
๙ จังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้เสนอความคิดเห็นในปัญหาหมอกควันซึ่ง
เกิดขึ้นทกุปี ซึ่งสําหรบัต้ังแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนนี้ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดทั้ง ๙ จังหวัดก็มีความคิดเห็นให้แบ่งงานในพื้นที่ต่าง ๆในการดูแลให้
ชัดเจนเปน็เรื่อง ๆไป โดยเฉพาะทางกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยก็ได้มอบให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปพรอ้มกับตน 
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ร่วมกับอธบิดีกรมควบคุมมลพษิด้วยโดยเน้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเอาใจใส่ดูแล
ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวดัก็ได้มีการกําชับหัวหน้าส่วนราชการแบ่งโซนกันดูแลพื้นที่
ไม่ว่าจะเปน็ถนนหนทางกไ็ด้มอบให้แขวงการทางซึง่จะต้องดูแลเกีย่วกบั
กฏหมายการจราจรทางบกซึ่งมหีลักตามกฏหมายว่าพื้นที่ในเขตถนนห่างไป 
๕๐๐ เมตรจะต้องมกีารควบคมุไม่ให้มกีารแผ้วถางป่าในเขตของถนนทางหลวง 
และกฎหมายอาญามาตรา ๒๐ ก็ได้กําหนดเกี่ยวกับผู้กระทําความผิดก่อให้เกิด
อันตรายแก่ประชาชนหรือก่อให้เกิดเพลิงไหมจ้นเปน็อันตรายต่อทรัพย์สนิ เป็น
ต้นซึ่งขณะนี้ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัด,กระทรวงมหาดไทยกไ็ด้ประสานกบั
นายอําเภอทุกอําเภอ ประสานกับผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลใน
ส่วนที่รับผดิชอบของกระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ในส่วนของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็ได้ย้ําในเขตพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ป่าสงวนก็ดี 
พื้นที่อุทยานก็ดีก็จะมีการตรวจเขม้งวดและกวดขันในการดูแลพร้อมกันนี้ให้มี
การเข้มงวดในการประชาสัมพนัธ์บอกพีน่้องประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย 
นายธนิตพลถามต่อว่าต้ังแต่มีปัญหาหมอกควันรัฐบาลมีแนวคิดจะต้ัง
คณะกรรมการดูแลหมอกควัน จึงอยากทราบว่าตอนนี้การตั้งคณะกรรมการหรือ
ยังและถ้ามีคณะกรรมการได้มกีารประชุมแล้วรวมกี่ครั้ง 
นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ตอบว่าจริง ๆแล้วรมว.มหาดไทยได้มอบหมายใหท้่านเองไปดู
ปัญหาในตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาและได้มอบหมายมาตรการเด็ดขาด
โดยย้ํากับผู้ว่าราชการจังหวัดทกุจังหวัดทีเ่กิดหมอกควันให้มกีารดูแลควบคุม
มลพิษเป็นพิเศษโดยให้ประสานกับกรมควบคุมมลพษิในการตรวจสอบคา่เฉลี่ย
ความเสีย่งต่อหมอกควันในปริมาณมากน้อยโดยใหจ้ังหวัดประสานทางอําเภอ
ดูแลรายละเอียดในพื้นที่ด้วย นอกจากนีท้่านนายกยังได้ย้าํถึงในส่วนการขอ
ความร่วมมือประเทศเพื่อนไปใกล้เคยีงประเทศไทยให้ลดการแผ้วถางป่าและเผา
ทําลายป่าด้วย โดยได้มีการดูภาพถ่ายทางอากาศตรวจสอบการเผาเป็นรายวันไม่
ว่าจะเป็นบ้านเราหรอืประเทศเพื่อนบ้านใกล้เคยีง 
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นายธนิตพลถามต่อว่ารู้จักนางจันทร์สม สายเครือคํา คุณยายอายุ ๖๗ ปีผูกคอ
ตายในห้องน้ําสาเหตุเป็นโรคหอบ หืด และสูดควันพิษในพื้นที่ภาคเหนอืทรมาน
เลยผูกคอตาย กรณีนี้รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกเองจะมีแนวทางการเยยีวยา
อย่างไรซึ่งนอกเหนือจากนางจนัทร์สมแลว้ประชาชนในพื้นที่ยงัมีทั้งไม่สบาย 
เสียชีวิต และอนาคตอาจจะเปน็มะเร็งปอดร้ายแรงได้ด้วยซึ่งจะมีมาตรการระยะ
ยาวอยา่งไร 
นายวิทยา บูรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตอบว่าเรื่องหมอก
ควันว่าเรื่องนี้รัฐบาลให้ความสําคัญอย่างมากโดยได้หยิบยกเรื่องดังกล่าวมาดูแล
ต้ังแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาและได้นําเรือ่งเข้าสู่การพิจารณาในคณะรัฐมนตรี
เดือนมกราคมที่ผ่านมาแล้ว สําหรับเรื่องอนามัยผูไ้ด้รับหมอกควันนั้น ในส่วน
ของกระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินการแจกผ้าปิดจมูกให้ประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างทั่วถงึ และสั่งการให้โรงพยาบาลในพื้นที่ดูแลประชาชนอย่าง
ใกล้ชิด อยา่งไรก็ตามอีกทางหนึง่รัฐบาลกพ็ร้อมจะประกาศพื้นที่ภัยพบัิติและ
จัดสรรงบประมาณลงไปแกไ้ขปญัหา แต่มีการขอว่าอย่าเพิง่รีบประกาศเพราะ
เกรงวา่จะส่งผลกระทบพื้นที่ทอ่งเทีย่ว และปัญหาหมอกควันที่เกิดขึ้นนีไ้ม่ได้เกิด
เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นแต่หมอกควันยงัมีผลมาจากประเทศพม่า และ
ประเทศใกล้เคียงอื่นด้วย ซึ่งรัฐบาลกไ็ด้ให้กระทรวงการต่างประเทศประสาน
ประเทศเพือ่นบ้านแล้วในการแกไ้ขปัญหารว่มกัน และขอให้ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากปัญหาก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนของกระทรวงสาธารณสุข 
๑๖๖๙ เพือ่บรรเทาปญัหาต่อไป 
นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ตอบเพิ่มเติมว่าทีคุ่ณธนิตพลถามวา่ต้ังแต่เกิดปัญหาหมอกควันท่าน
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงไปภาคเหนือดูแล
ปัญหาหรอืไม่ประเด็นนี้ขอเรยีนว่าท่านได้มอบหมายใหก้ระผมซึ่งรับผิดชอบ
โดยตรงดูแลอย่างเขม้งวดและมมีาตรการในการเตรียมพร้อมเรือ่งการเกิดปัญหา
หมอกควันที่จะเกิดขึน้และเกิดขึ้นแล้ว 
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กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๑ เรื่องการเพกิถอนป่าสงวนแห่งชาติ ถามโดยนายฮอซา
ลี ม่าเหร็ม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสตูลวา่ตามที่
คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภา
ผู้แทนราษฎร ได้มีการพิจารณาเรื่องร้องเรยีนกรณีขอให้ตรวจสอบข้อมลูพื้นที่
และส่วนราชการที่รบัผิดชอบที่ดินแปลงทุ่งยาวสาธารณประโยชน์ ตําบลนาทอน
อําเภอทุง่หว้า จังหวดัสตูล ส่งผลใหเ้กิดปัญหาการออกเอกสารสิทธทิี่อยู่อาศัย
และที่ดินทาํกินของราษฎรในพืน้ที่ ซึ่งคณะกรรมาธกิาร ฯ ได้ดําเนินการ
พิจารณาศกึษาขอ้มูลและข้อเทจ็จริงโดยเชิญผู้แทนหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งรวมทั้ง
ผู้ร้องเรยีนมาร่วมประชุมช้ีแจงเมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๒ โดยผลการ
พิจารณาพบว่าที่ดินสาธารณประโยชน์แปลงทุ่งยาวสาธารณประโยชน์ในเขตหมู่ 
ที่ ๘ ตําบลนาทอน อําเภอทุง่หว้า จังหวดัสตูล ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติ ได้มีการขอหนังสือสาํคัญสําหรับที่หลวง ต้ังแต่ปีพ.ศ ๒๔๗๕ ตาม
ประกาศฉบับที่ ๕๕ / ๒๔๗๕ ซึ่งมีการหวงห้ามที่ดินโดยชอบด้วยกฏหมายไว้
ก่อนใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงหา้มที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดิน พ.ศ ๒๔๗๕ จึงเห็นควรให้กันออกจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ 
ป่าตระ ป่าห้วยหลอดและป่าเขาขุนทรัพย์ โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมพิจารณาออกกฏกระทรวงเพื่อเพิกถอนที่ดินดังกล่าวออกจาก
การเป็นปา่สงวนแหง่ชาติต่อไป จึงอยากทราบว่ารฐับาลได้ดําเนินการตามผล
การพิจารณาของคณะกรรมาธิการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หรือไม่ อยา่งไร และหากมกีารดําเนินการดังกล่าวจะแล้วเสรจ็เมื่อใด  
นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ตอบว่าปัญหาดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องสําคัญซึ่งตนจะได้ลงไปดูพื้นที่
เองและร่วมแก้ไขปัญหากับพี่นอ้งจังหวัดสตูลร่วมกนั 
นายฮอซาลี ม่าเหร็ม ถามว่ากรอบเวลาจะดําเนินการแล้วเสรจ็เมื่อไหร ่
นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ตอบว่าจะเร่งดําเนินการไปดูแลให้เร็วที่สุดเนื่องจากให้ความสําคัญ
กับปัญหาของประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะพยายามให้เสร็จสิ้นภายในรัฐบาลชุดนี้ 
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กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๒ เรื่องการสร้างความเข้มแขง้ด้านวัฒนธรรมของชาติ 
ถามโดยนางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันท์ สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคเพือ่ไทย
โดยถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กระทู้ถามนี้รัฐมนตรีติดภารกิจและ
ได้แจ้งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรทราบแล้วจึงขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม 
กระทู้ถามทั่วไปเรื่องที่ ๓ เรื่องโครงการกอ่สร้างเขื่อนเก็บกักน้าํในพื้นที่จงัหวัด
พิจิตรและจังหวัดพิษณุโลกในสว่นของพื้นที่บ้านท่าแห ตําบลกาํแพงดิน อําเภอ
สามง่าม จงัหวัดพิจิตร และในพื้นที่บ้านท่านางงาม ตําบลท่านางงาม อําเภอบาง
ระกํา จังหวัดพิษณุโลก ว่ามีความคืบหน้าของโครงการอย่างไรเนื่องจาก
ประชาชนในพื้นที่ได้ประสบกับปัญหาจากภัยแล้งและปัญหาน้ําท่วมเป็นระยะ  
นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตอบว่า
โครงการกอ่สร้างเขื่อนกักเก็บน้าํในพื้นที่บ้านท่าแห ตําบลกําแพงดิน อําเภอสาม
ง่าม จังหวดัพิจิตรนั้นขณะนี้ได้มกีารออกแบบเสร็จเรยีบร้อยแลว้ซึ่งจะเป็นประตู
ระบายน้ําความกว้าง ๑๐ เมตร ความสูง ๙ เมตรมทีั้งหมด ๔ ช่องประตูซึ่ง
สามารถทีจ่ะระบายน้ําได้สูงสดุประมาณ ๑,๒๐๐ ลกูบาศกเ์มตรต่อวินาที 
นอกจากนีก้็จะมกีารขุดลอกปรบัปรุงลําน้าํยมอกีประมาณ ๖๙ กิโลเมตรซึ่งก็จะ
ทําใหส้ามารถเก็บกกัน้ําเหนือประตูระบายน้ําได้อกีประมาณ ๓.๗ ล้านลกูบาศก์
เมตรและจะเป็นประโยชน์ต่อพื้นที่ซึ่งมสีถานีสูบน้ําอยู่แล้วประมาณ ๑,๒๐๐๐ 
ไร่ รวมทั้งสามารถขยายพื้นที่ใหม่อีกประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร่ด้วย นอกจากนี้โดย
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ สาํหรับการก่อสร้างประตู
ระบายน้ําที่ท่าแหนัน้มีรัฐบาลเห็นความจําเป็นจึงได้จัดสรรงบประมาณที่จะ
ดําเนินการส่วนนี้เอาไว้ในพระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินและ
วางระบบการบริหารจัดการน้าํและการสร้างอนาคตของประเทศตามที่รัฐสภาได้
อนุมติัพระราชกําหนดฉบับนี้ไปแล้ว ดังนั้นโครงการนี้ก็จะบรรจุเอาไว้ในพระราช
กําหนดฉบบันี้ด้วย สาํหรับโครงการในพื้นที่บ้านท่านางงาม อําเภอบางระกํา 
จังหวัดพิษณุโลกนั้นกม็ีความจําเป็นเช่นเดยีวกันในการก่อสร้าง ซึ่งลักษณะของ
ประตูระบายก็คล้าย ๆกับประตูระบายน้ําที่บ้านท่าแหซ่ึงมีความกว้างประมาณ 
๑๐ เมตรสูง ๘ เมตรจํานวน ๔ ช่องประตูเช่นเดียวกัน ซึ่งสามารถระบายน้ําได้ 



- ๑๐ - 
ประมาณ ๑,๐๐๐ ลกูบาศกเ์มตรต่อวินาที โครงการนี้หลังจากที่กระทรวง ฯ
ได้รับฟังความคิดเหน็จากประชาชนมาเรียบร้อยแลว้ จะมีการดําเนินการล่าช้า
กว่าโครงการเดิมเล็กน้อยซึ่ง อย่างไรก็ตามได้มีการศึกษาเสรจ็เรียบร้อยแล้วซึ่งก็
จะได้เร่งรดัสํารวจและออกแบบในการกอ่สร้างต่อไป 
นายฮอซาลี ม่าเหร็ม ฝากเรื่องการเยียวยาเกษตรกรในเรื่องของพื้นที่การเกษตร
ที่ได้รับความเสยีหายจากปัญหาน้ําท่วมที่ผ่านมารวมทั้งการเยียวยาพเิศษต่าง ๆ
ทั้งหมดซึ่งทราบว่าขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้มีการอนมุัติงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งได้มอบหมายให้ธนาคารเพือ่การเกษตรและสหกรณ์การเกษตรดําเนินการ
จ่ายเงินใหก้ับเกษตรกรก่อน นอกจากนี้ในกรณีที่เกษตรกรเดมิให้มกีารจ่าย
เยยีวยาเฉพาะการเกบ็เกีย่วข้าวเดือนสิงหาคมและเดือนกันยายนซึ่งขณะนี้
คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติอนุมัติเพิ่มเติมให้ถึงก่อนเดือนสิงหาคมและเดือนกนัยายน
เฉพาะส่วนที่ยังตกค้างส่วนหนึง่ จึงฝากรฐับาลดูแลอย่างเร่งด่วนด้วย 

จากนั้นที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีการเลื่อนระเบียบวาระการประชุมใน
การตั้งคณะกรรมาธกิารสามัญประจําสภาผู้แทนราษฎรแทนตําแหน่งทีว่่าง ๓ 
คณะ คือ 

- แต่งต้ังนางสาวสุวนยี์ เหลืองวิจิตร และนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ เปน็
กรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิ
มนุษยชนแทนตําแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากนายสัญชัย วงศ์สุนทรและนาย
ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ลาออกจากตําแหน่ง 

- ต้ังนายสุรพงษ์ อึ้งอมัพรวิไล เป็นคณะกรรมาธกิารกิจการชายแดนไทย 
แทนตําแหน่งที่ว่างลง ๑ ตําแหน่งเนื่องจากนายสรวงศ์ เทียนทองลาออก
จากตําแหน่ง 

- ต้ังนางปิยะดา มุ่งเจริญพร เป็นกรรมาธกิารสามัญในคณะกรรมาธิการการ
พาณิชย์และทรัพยส์นิทางปัญญา แทนตําแหน่งที่วา่ง ๑ ตําแหน่ง
เนื่องจากนายจิรายุ ห่วงทรัพย ์ลาออกจากตําแหน่ง 
ต่อจากนั้นที่ประชุม ฯได้รับทราบรายงานการกูเ้งินตามพระราชกําหนดให้

อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสรมิสรา้งความมัน่คงทางเศรษฐกิจ 



- ๑๑ - 
พ.ศ ๒๕๕๒ ประจําปี ๒๕๕๔ และรายงานผลการดาํเนินการตามมาตรา ๑๗ 
แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะพ.ศ ๒๕๔๘ ประจําปีงบประมาณ 
๒๕๕๔ โดยรายงานฉบับนี้มีสมาชิกฯ พรรครัฐบาลและฝ่ายค้านให้ข้อสังเกตต่อ
รายงานอย่างกวา้งขวางได้เวลาพอสมควร นายทนศัุกด์ิ เล็กอทุัย รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงการคลังได้กลา่วขอบคุณสมาชิก ฯที่ได้ใหข้้อสังเกตต่อรายงาน
ดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อรัฐบาลและรัฐบาลจะได้นําขอ้สังเกตที่
เป็นประโยชน์เพื่อการดําเนินงานด้านการเงิน การคลงัที่มีประสทิธิผลของ
รัฐบาลต่อไป 

ด้านนายสวุิชญ โรจนวานิช รองผู้อํานวยการสาํนกังานบริหารหนี้สาธารณะ 
ตอบกรณีการกูเ้งินทีส่ัดส่วนตํ่าตามรายงานนั้นเนื่องจากการกูจ้ะกระทาํเท่าที่
จําเป็นเท่านั้นภายใตก้รอบเวลาที่กําหนด ส่วนประเด็นความถกูต้องโปร่งใสของ
การดําเนินงานซึ่งสมาชิกหลายท่านแสดงความเป็นห่วงนั้นส่วนนี้ได้มีการต้ัง
คณะกรรมการเร่งรัด ตรวจสอบ  การใช้จ่ายเงินงบประมาณอย่างเคร่งครัดแล้ว 

 จากนั้นประธานในทีป่ระชุมได้แจ้งให้ทีป่ระชุมรับทราบเรื่องทีวุ่ฒิสภาลง
มติไม่เห็นชอบด้วยกบัร่างพระราชบัญญัติสถาบันดนตรีกัลยานิวัฒนา ในการ
ประชุมวุฒิสภา ครั้งที ่๑๒ สมยัสามัญนิติบัญญัติ เมื่อวันจันทรท์ี่ ๒๐ กมุภาพันธ์ 
๒๕๕๕ จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ถูกยับยั้งตามมาตรา ๑๔๗ ของ
รัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย 

                          
                   ปิดประชุมเวลา ๑๗.๒๑ นาฬิกา  

 
 
 


